

CÔNG TÁC TĂNG SỰ

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Bình Thuận

Quay về với chiều dài của dòng lịch sử phát triển Phật giáo, chúng ta nhận ra rằng bất cứ trong thời kỳ nào: từ những ngày đầu Tăng đoàn được thành lập tại xứ Ấn, cho đến những đoàn sứ giả mang chính pháp của đức Như Lai lan tỏa đi muôn phương thời A Dục Vương, hay ngay cả trong thời kỳ hiện đại kỹ thuật số hiện nay, thì vấn đề Tăng sự luôn ngày càng được chú trọng và quan tâm hơn cả. Bởi chức năng của công tác Tăng sự là mang lại sự thanh tịnh, hòa hợp và đoàn kết trong tập thể Tăng Ni hướng đến mục tiêu của việc trang nghiêm và phát triển Giáo hội như bao đời lịch đại Tổ sư đã vun bồi.

Nhìn lại chặng đường dài từ những ngày đầu thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam năm 1981 cho đến ngày hôm nay, tổ chức hành chính Giáo hội được củng cố đi đôi với việc ngày càng có nhiều hơn các quy chế, nội quy được ban hành nhằm đảm bảo tính ổn định và kỷ cương của mọi tầng lớp Tăng Ni Phật tử. Hơn 40 năm hình thành và phát triển, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã và đang gặt hái được nhiều thành công trong tinh thần của lý tưởng trang nghiêm Giáo hội, dẫn thân phụng sự, sống tốt đời đẹp đạo. Chúng ta đều công nhận một điều rằng công tác Tăng sự nói riêng hay Ban Tăng sự là một trong những lĩnh vực quan trọng đóng vai trò then chốt, góp phần cho những thành tựu to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bình Thuận nói riêng.

Năm năm của nhiệm kỳ vừa qua đánh dấu những thành tựu vượt bậc cũng như những bài học quý giá trong công tác Tăng sự tại tỉnh nhà. Xin được mượn những mục tiêu của chủ đề đại hội để phân loại những thành tựu mà ngành Tăng sự đã và đang hướng đến trong nhiệm kỳ tới đó là: Kỷ cương, Trách nhiệm, Đoàn kết, Phát triển.

Nhắc đến kỷ cương thì việc tu trì giới luật là nền tảng kỷ cương căn bản và quan trọng nhất của Tăng đoàn. Bên cạnh đó, Pháp luật quốc gia, Hiến chương Giáo hội, Nội quy, Thông tư, Quy chế của Ban, Viện Trung ương cũng đóng vai

trò như những quy chuẩn nhằm tạo nên nề nếp sinh hoạt có tính quy phạm phổ biến và thống nhất. Đây cũng là mối quan tâm hàng đầu của Giáo hội vì có kỷ cương, thì mọi tổ chức mới ổn định và phát triển. Trong những năm qua, ngoài việc trùng tuyên Giới pháp định kỳ hàng tháng trong những buổi bố tát tập thể. Tăng Ni tỉnh Bình Thuận đã có nhiều hơn những buổi sinh hoạt về các điều giới tại các hạ trường, những chuyên đề ngày càng thu hút được sự tham gia đóng góp ý kiến thảo luận của nhiều thành phần Tăng Ni các hệ phái, từ hàng Giáo phẩm đến thế hệ Tăng Ni trẻ trong tỉnh. Ban Tăng sự đã tổ chức nhiều hơn những buổi tọa đàm, hội nghị tiếp thu và lắng nghe những ý kiến trao đổi về Hiến chương Giáo hội, Nội quy Ban Tăng sự, cũng như giải đáp những thắc mắc xoay quanh quy chế, thông tư thông bạch được ban hành bởi Trung ương Giáo hội cũng như các cơ quan nhà nước. Trong những năm qua số lượng Tăng Ni có những hành vi sai lệch quy chuẩn của giới luật và vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Giáo hội ngày càng ít đi. Công tác xây dựng, sửa chữa các cơ sở tự viện trong tỉnh luôn được Ban Trị sự, Ban Tăng sự phối hợp chặt chẽ cùng các ban ngành chức năng giúp giảm thiểu thấp nhất số lượng những vi phạm liên quan đến vấn đề xây dựng, mở rộng và tu bổ cơ sở Tôn giáo. Ban Tăng sự đã phối hợp cùng các Ban ngành, Ban Trị sự cấp huyện/thị/thành phố tham mưu cho Thường trực Ban Trị sự tỉnh kịp thời xử lý những đơn thư vượt cấp, vu khống, vu cáo gây ảnh hưởng đến danh dự các cá nhân và tập thể. Ban Tăng sự luôn cập nhật và bám sát những văn bản hành chính, thông tư hướng dẫn, thông bạch của cấp Trung ương để triển khai một cách phổ biến và chính xác nhất đến Tăng Ni tự viện trong tỉnh. Việc ứng dụng các phần mềm tiện ích xã hội như Facebook, Zalo giúp quá trình phổ biến các văn kiện được nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Không có gì bàn cãi khi nói đến Ban Tăng sự là ban có trách nhiệm bảo đảm, bảo hộ việc thực thi quyền, nghĩa vụ liên quan đến đối tượng chủ thể là Tăng Ni và Tự viện đối với tổ chức Giáo hội Phật giáo. Như những gì được quy định tại điều 5 chương I của Nội Quy Tăng sự Trung ương, có thể nói nhiệm kỳ vừa qua Ban Tăng sự tỉnh đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được xem là trách nhiệm của Ban như: hướng dẫn, giám sát và hộ trì việc tu học, hành đạo, sinh hoạt của

Tăng Ni và hoạt động Phật sự của Tự viên, tuân thủ theo đúng những quy định của Giáo hội và pháp luật nhà nước. Trong những năm qua, Ban Tăng sự tỉnh luôn đóng vai trò then chốt trong những Phật sự quan trọng của Phật giáo tỉnh nhà trong công tác tham mưu, đề xuất cho các cấp lãnh đạo Ban Trị sự, đặc biệt là Ban Thường trực Ban trị sự kịp thời nắm bắt mọi tình hình và giải quyết các vấn đề nội bộ một cách thanh tịnh và hòa hợp. Đối với những xung đột, tranh chấp không đáng có liên quan đến đất đai, kế nhiệm trụ trì, xây dựng, chư Tôn Đức toàn Ban luôn khách quan trong việc đưa ra những phương án giải quyết tối ưu, giảm thiểu những sai sót không đáng có, cũng như đảm bảo được lợi ích chính đáng của Tăng Ni.

Vì ý thức được trách nhiệm của cá nhân, thành viên Ban Tăng sự trong thời gian qua đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công nhất là linh hoạt trong việc vận động, tuyên truyền những chủ trương của lãnh đạo Giáo hội các cấp đến Tăng Ni, tự viên đặc biệt là những vị có những tư tưởng và hành động đi ngược lại lợi ích chung của tập thể Giáo hội.

Tính đoàn kết của Ban Tăng sự được thể hiện qua việc hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể bàn bạc, thảo luận, quyết định theo đa số, có phân công cá nhân phụ trách. Đặc biệt đối với Ban Tăng sự tỉnh Bình Thuận, với tâm niệm phụng sự đại chúng, lấy mục đích hòa hợp và thanh tịnh của đại chúng làm mục tiêu, nên trong những năm qua mọi vướng mắc đều được tháo gỡ trên tinh thần đoàn kết cao nhất. Với tâm niệm, luôn lắng nghe những khó khăn, băn khoăn của mỗi cá nhân, nhìn sự việc với góc độ của đương sự để luôn giải quyết các vấn đề theo tinh thần từ bi và vị tha. Đối với những trường hợp kích động gây mâu thuẫn, chia rẽ trong nội bộ, thay vì trực tiếp áp dụng những biện pháp chế tài theo quy định của Nội quy, thì Ban Tăng sự luôn thực hiện phương châm “không hận diệt thù hận”, luôn lắng nghe, và thậm chí công cử nhân sự đến để làm công tác tử tế, hòa giải và vận động. Vì thế nên, mặc dù đôi mắt với nhiều luồng tư tưởng trái chiều, những điểm bất hòa ngoài ý muốn. Thay vì thực hiện vai trò như một người thi hành những điều luật thì Ban Tăng sự tỉnh nhà lại là một sứ giả của thiện chí hòa bình và đoàn kết. Ban luôn phân công chư tôn đức đến và trao đổi trực tiếp với đương sự, sau đó

báo cáo tham mưu lên Thường trực. Ngoài ra, tinh thần đoàn kết còn thể hiện qua cách thức tập thể điều hành mọi Phật sự trọng đại, bàn bạc và quyết định thông qua ý kiến biểu quyết, luôn xem xét và trân trọng những ý kiến góp ý.

Bên cạnh những thành tựu, Ban Tăng sự cũng phải đối mặt với nhiều vấn đề tồn đọng, phát sinh đặt ra những thách thức mới trong công tác quản lý, xây dựng và bổ sung cơ sở Pháp lý của Ban. Một số đề xuất cho công tác Tăng sự trong nhiệm kỳ mới được đúc kết qua những buổi sinh hoạt, hội nghị trong những năm qua như sau:

- Ngoài những tiêu chí đánh giá và hồ sơ yêu cầu về việc Tấn phong Giáo phẩm theo hướng dẫn của Trung ương Giáo hội, Ban Tăng sự tỉnh cần xem xét kỹ hơn về vấn đề đạo hạnh, công đức để tham mưu một cách chính xác lên lãnh đạo Giáo hội các cấp.

- Năm bắt danh sách Tăng Ni đã hoàn tục, tiến hành hủy các giấy tờ liên quan.

- Cần nắm bắt số lượng và đặc điểm chư vị Tăng Ni cư trú và sinh hoạt ngoài các cơ sở trực thuộc Giáo hội.

- Tổ chức nhiều hơn những buổi sinh hoạt, hội nghị, tập huấn về công tác Tăng sự đến thành viên và các Ban Tăng sự cấp huyện/thị/thành phố.

- Vấn đề quản lý Tăng Ni, tự viện, do điều kiện lịch sử để lại, một số cơ sở Phật giáo chưa đăng ký tham gia vào Giáo hội, nên việc thống kê quản lý gặp khó khăn.

- Ngày nay, người xuất gia ngày càng đông, nhu cầu Tăng Ni tự dựng am thất rất nhiều. Một số vị do chưa nắm rõ những quy định của pháp luật liên quan nên dẫn đến vi phạm các vấn đề xây dựng, cư trú. Chúng tôi thiết nghĩ, nhằm tạo điều kiện cho Tăng Ni, Phật tử có nơi tu học và hoằng pháp đúng pháp luật, Giáo hội cần có cơ chế xây dựng lộ trình việc thành lập tự viện từ cơ sở nhỏ như tịnh thất rồi khi đủ các điều kiện thì chuyển đổi thành chùa, tịnh xá, thiền viện, tu viện mang tầm quy mô hơn vừa để cho thuận tiện trong việc điều hành quản lý được tốt hơn.

Qua những gì đã được trình bày, Ban Tăng sự tự đánh giá những nét thành tựu luôn song hành với mục tiêu của Giáo hội là “kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và phát triển”. Những gì đạt được đã phản ánh một cách chính xác tình hình hoạt động của Ban Tăng sự trong nhiệm kỳ 2017-2022, tạo nền tảng cho sự tiếp nối ổn định và phát triển của Ban Tăng sự nói riêng và Ban Trị sự tỉnh Bình Thuận nói chung. Thông qua đây, tham luận cũng đã trình bày những đề xuất mang tính đóng góp, xây dựng cũng như định hướng cho công tác Phật sự tiếp đến của Ban Tăng sự trong nhiệm kỳ tới. Ngưỡng mong Tam Bảo gia hộ cho quý Ban cũng như tập thể Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận ngày càng gặt hái được nhiều hơn nữa thành tựu to lớn trong công tác Phật sự địa phương.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.